

# นักวิชาการจัดตั้งรัฐบาลใน1เดือน เพื่อไทย-ก้าวไกลรักษาสัญญา8ข้อ

**กรุงเทพธุรกิจ ● นักวิชาการหนุนเร่ง**  
จัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน  
อย่าปล่อยให้ล่าช้า เผยแนวโน้มพรรค  
เพื่อไทย -ก้าวไกล ได้จัดตั้งรัฐบาล แต่  
อาจต้องกลืนน้ำลายตั้งพรรคอนุรักษนิยม  
เข้าร่วม พร้อมเรียกร้องพรรคการเมือง  
รักษาสัญญาประชาคม 8 ข้อ

ปิดทึบลงเรียบร้อย สำหรับการเลือกตั้ง  
2566 ซึ่งประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิกัน  
อย่างหนาแน่นทุกพื้นที่ทั้งใน กทม.-  
ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ขณะที่  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้  
รายงานเบื้องต้นว่ามีเรื่องร้องเรียน 163 เรื่อง  
ข้อเสีย-ให้ทรัพย์สิน-หลอกลวงใส่ร้าย  
ยื่นแจ้งเหตุความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่  
กรรมการประจำหน่วย (กปน.) ได้ รวมถึง  
ในบางพื้นที่มีผู้สิทธิเลือกตั้ง รับบัตร แล้ว  
ทำลายบัตรหรือฉีกบัตร

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้  
ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก และ  
หลังจากมีการปิดทึบการเลือกตั้ง แนวโน้มผล  
นับคะแนนเบื้องต้น มีความเป็นไปได้ว่า  
พรรคก้าวไกลได้คะแนนนำ รองลงมาเป็น  
พรรคเพื่อไทย และจากผลโพลของหลายๆ สำนัก  
อย่าง นิต้าโพล ได้ทำนายผลเลือกตั้ง 2566 ระบุว่า  
พรรคก้าวไกล เกือบแลนด์สไลด์ในพื้นที่ กทม.  
ได้ 32 เขตจาก 33 เขต หากเป็นตามผลโพลจริง  
จะสะท้อนให้เห็นว่าในส่วนของพรรคอนุรักษนิยม  
อย่าง พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ  
หรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยเอง ก็ได้น้อยมาก ซึ่ง  
คงต้องดูว่าเป็นไปตามโพลหรือไม่

ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวว่า เรื่องสำคัญที่ต้องพูด  
ถึง นอกจากผลการเลือกตั้งแล้ว คือ การทำงาน  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
ซึ่งถูกตั้งคำถามทั้งในเรื่องของความโปร่งใส ถูกต้อง  
เพราะส่วนหนึ่งเป็นการถูกยึดโยงกับทาง  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขณะเดียวกัน  
อดีตพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ลงสมัครเลือกตั้ง  
ทำให้มีผลต่อความรู้สึกของผู้คนไม่น้อย รวมทั้ง

การเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมากกต.ก็ถูกตั้งคำถาม  
จำนวนมาก พอมาครั้งนี้แม้สูตรคำนวณจะไม่ยุ่ง  
อ่านต่อหน้า 9

▶ ต่อจากหน้า 12

## นักวิชาการ

แต่การเลือกตั้งล่วงหน้ากลับมีปัญหาเนื่องจาก  
มีบัตรโหล เมื่อก่อนมี 400 เขต มี 400 ทึบ แต่  
มาครั้งนี้ 1 ทึบรวม 4-5 เขตซึ่งแต่ถ้าของไม่โหล  
ก็จะไม่มีปัญหา ไม่มีการส่งผิด แต่เมื่อของ  
โหล บัตรโหล ย่อมทำให้ประชาชนเกิดคำถาม  
มากมาย

### จัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ภาควิชาเพื่อรัฐธรรมนูญ  
ประชาธิปัตย์ และ ประธานกรรมการสถาบัน  
ปรีดี พนมยงค์ กล่าวว่า พรรคเสียงข้างมากต้อง  
พยายามจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยภายใน 1 เดือน  
หลังวันเลือกตั้ง และกกต. ต้องเร่งรับรองผล  
การเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ของประเทศ หาก  
ปล่อยให้มีการล่าช้าอาจเกิดเหตุการณ์แทรกซ้อน  
อันนำมาสู่การไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดย  
ส่วนใหญ่ของประชาชน แต่อาจนำมาสู่  
โอกาสของการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดย  
อาศัยเสียง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อาศัยการ  
ตัดสิทธิ หรือ อาศัยการยุบพรรคการเมือง  
เพื่อตั้ง ส.ส. จากพรรคการเมืองที่ถูกยุบ  
เพื่อชิงจัดตั้งรัฐบาล การจัดตั้งรัฐบาลได้เร็ว  
เพื่อความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  
และบริหารประเทศ

สำหรับนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลควร  
ดำเนินการนั้น ต้องเริ่มจากการออกแบบ  
ให้ระบบสถาบันการเงินมีแรงจูงใจ หรือ  
สามารถที่จะสร้างเครื่องมือทางการเงินที่ช่วย  
ให้ครัวเรือนที่มีความสามารถสูงใช้บริการได้  
อย่างสะดวก การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  
ปัจจุบันขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ภายในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ใช้ใน  
ธุรกิจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกิจการส่งออก  
ล้วนเป็นการซื้อเทคโนโลยีต่างชาติทั้งสิ้น

“หากรัฐบาลใหม่ต้องการพัฒนาประเทศ

ให้หลุดพ้นกับดักรายได้ระดับปานกลาง ต้อง  
อาศัยการเติบโตภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก  
รัฐบาลใหม่ต้องมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม  
ที่เหมาะสม อุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถ  
ในแข่งขันสูงและมีผลิตภาพสูง รัฐควร  
มีนโยบายเชิงรับ เช่น สนับสนุนการวิจัย  
พัฒนานวัตกรรม ผ่อนคลายกฎระเบียบ  
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจ  
ลดการทุจริตรัฐวิสาหกิจ ส่วนอุตสาหกรรมที่ไทย  
มีผลิตภาพต่ำแข่งขันได้ไม่ทันควรใช้  
นโยบายเชิงรุก รวมทั้ง การปรับระบบภาษีเพื่อ  
ให้เกิดแรงจูงใจและความสามารถในการแข่งขัน  
ที่ดีขึ้นผ่านผลิตภาพที่สูงขึ้น” นายอนุสรณ์กล่าว  
**ฝากพรรคการเมืองรักษาสัญญาประชาคม 8 ข้อ**

ทั้งนี้ ขอให้พรรคการเมืองรักษาสัญญา  
ประชาคม 8 ข้อที่ให้กับประชาชน ผ่าน  
องค์กรประชาธิปไตย และ ภาควิชาเพื่อรัฐธรรมนูญ  
ประชาธิปัตย์ พรรคการเมืองกว่า 30 พรรค  
ได้จัดทำ “สัญญาที่พรรคการเมืองขอให้ไว้  
แก่ประชาชน” กับองค์กรประชาธิปไตยขึ้น  
โดยถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและ  
พรรคการเมืองได้ให้คำมั่นว่าพรรคการเมือง  
ที่ลงนามจะปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 1) จะเข้า  
ร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็ต่อเมื่อมีเสียงสนับสนุน  
ร่วมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภา  
ผู้แทนราษฎร โดยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับ  
กลุ่มของพรรคการเมืองที่มีเสียงรวมกัน  
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
2) เมื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลจะนำนโยบายที่แต่ละ  
พรรคใช้ในการหาเสียงมาบูรณาการ  
กันอย่างจริงจัง และให้ความสำคัญแก่น  
นโยบายร่วมกันนี้

3) จะร่วมมือกับทุกพรรคการเมืองในการ  
ดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติ เพื่อ  
ถามประชาชนว่าเห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญ  
ฉบับใหม่ที่ร่างโดยสมัชชาคุณธรรมรัฐธรรมนูญ  
(สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
หรือไม่ 4) จะสนับสนุนให้กระบวนการพูดคุย  
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระ  
แห่งชาติภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้  
บรรลุข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน

5) จะดำเนินนโยบายการกระจายอำนาจ  
สู่ท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และองค์กรชุมชนมีอำนาจการตัดสินใจในเรื่อง  
ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และจะ  
พิจารณาโอนงาน งบประมาณ และบุคลากร

จากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่ราชการส่วนท้องถิ่นมากขึ้นอย่างเพียงพอ

6) จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการออม และสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบทุกกลุ่ม รวมถึงลูกจ้างส่วนราชการและลูกจ้างทำงานบ้าน เข้าสู่ระบบการประกันสังคมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

7) จะกำกับดูแลไม่ให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการการเมืองใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้เคารพความเป็นกลางของข้าราชการประจำ และ8) จะสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ให้ผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศได้เป็นผู้นำทางการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้บริหารพรรคการเมืองในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

**แนวโน้มนั้เพื่อไทย-ก้าวไทยจัดตั้งรัฐบาล**

ดร.สตีธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่าผลการเลือกตั้งที่ออก

มาต้องให้พรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากไปคุยนอกรอบเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก่อน ซึ่งคาดว่าฝ่ายที่จะเริ่มต้นจัดตั้งรัฐบาลก่อนคือพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกล และอาจเป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการคุยข้ามขั้ว เพราะต่อให้แลนด์สไลด์อย่างไร พรรคการเมืองอดีตฝ่ายค้านเดิมไม่น่าจะรวมเสียงกันได้เกิน 376 เสียง ทำให้ฝ่ายเพื่อไทยและก้าวไกล ต้องไปดึงพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันมาร่วมตั้งรัฐบาลด้วยเช่นชาติไทยพัฒนา รวมถึงพรรคตั้งใหม่อย่างไทยสร้างไทย

อย่างไรก็ตาม ทุกพรรคต่างเป็นตัวแปรสำคัญซึ่งเพื่อไทยอาจต้องยอมกลืนน้ำลายบางส่วน เพื่อชวน พรรคอื่นๆ มาร่วม เช่น พรรคภูมิใจไทยร่วมตั้งรัฐบาล ส่วนภูมิใจไทย ต้องมาโดยอาจมีเงื่อนไขว่าจะไม่ร่วมกับพรรคที่แตะเรื่องแก้ 112 ขณะที่ พรรคก้าวไกลก็อาจให้ร่วมกับภูมิใจไทย แต่จะยื่นเงื่อนไขไม่ให้ภูมิใจไทยคุมกระทรวงสำคัญ เช่น กระทรวงคมนาคม มันก็เป็นงูกินหางแบบนี้



# บุคคลในข่าว



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบันฝ้ายทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

## ประจักษ์ ชี เลือกตั้ง 66 'ครึ่งประวัติศาสตร์' ก้าวไกล-เพื่อไทย ต้องจับมือจนครบเทอม



เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประจักษ์ ชี เลือกตั้ง 66 ครึ่งประวัติศาสตร์ 'หักทุกปากกาเขียน 'เพื่อไทย-ก้าวไกล' ไฟล์ทบังคับ ต้องจับมือจนครบเทอม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับมติชนทีวี ถึงผลการนับคะแนน โดยระบุว่า เซอร์ไพรส์มาก หนึ่งต้องให้เครดิตมติชน กลายเป็นว่า โพล มติชน-เดลินิวส์ แม่นสุด เพราะเป็นโพลเดียวที่ออกมาใกล้เคียงว่าเพื่อไทย ก้าวไกล สุสี กระทบก้าวไกล นำ เพื่อไทยในปาร์ตี้ลิสต์ ก็ไม่น่าเชื่อ

ถามว่า พุดได้หรือไม่ปิดสวิตช์รัฐบาล ขณะนี้ที่ 2 พรรคได้ 293 ที่นั่ง พ.ศ.2566 ประจักษ์ กล่าวว่า ในแง่นี้ก็ตรงกับที่คาดการณ์ไว้ ว่าเฉียดๆ 300 ยิ่งดูคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ 2 พรรครวมกันก็กวาดปาร์ตี้ลิสต์เกือบหมดฝั่งรัฐบาลปัจจุบัน ฝ่ายแพ้อย่างชัดเจน จะเรียกว่ายับเยินเลยก็ได้ ทั้งปาร์ตี้ลิสต์ และ ส.ส.เขต

พ.ศ.2566 ประจักษ์ กล่าวว่า อันนี้ชัดเจนว่าเป็นมติมหาชน ต่อให้ได้ไม่ถึง 376 ที่ปิดสวิตช์ไปเลย แต่ถ้าเสียงขนาดนี้มติมหาชนมันดังมาก คือการส่งเสียงของประชาชน ครั้งนี้ประชาชนส่งเสียงที่ดังมาก และชัดมาก ถ้าส.ว.มาขวาง อันตราย เพราะส.ว.เห็นการเลือกตั้งวันนี้ ส.ว.เป็นแค่คน 250 คน และคุณเห็นคนที่สืบล้านคนไหนขนาดนี้ ส.ว.ถ้ามาขวาง จะกลายเป็นแพะรับบาป แทนที่จะปล่อยให้พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับความพ่ายแพ้ เกษียณอายุทางการเมืองไป ถ้า ส.ว.มาอ้อมพล.อ.ประยุทธ์ กลายเป็นว่า ส.ว. มาส

ร่างวิกฤตในบ้านเมือง มันชัดเจนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นนายกฯ เสียงข้างน้อย ที่ได้คะแนนน้อยมาก ไม่มีเสียงของประชาชนสนับสนุนเลย

ถามว่า นอกจากส.ว. ต้องระงับแล้ว นี่เป็นเสียงเดือนกลุ่มต่างๆ ที่จะใช้ช่องทางต่างๆ ต้องระงับไหม นายประจักษ์ กล่าวว่า ถูก อย่าไปคิดเลย เรื่องรัฐประหาร ยุบพรรค หรือตัดสิทธิ เพราะมันพิสูจน์ว่าวิธีการเหล่านั้นไม่ได้ผล ถ้าได้ผลคุณไม่แพ้และทะเลขนาดนี้ คุณยุบมาก็พรรคแล้ว ไทยรักษาชาติก็ยุบ อนาคตใหม่ก็ยุบ สรุปว่าเขาโตกว่าเดิม เผลอๆ เป็นปฏิริยาความไม่พอใจด้วยซ้ำ ที่ถูกอำนาจรังแก ประชาชนก็เลือกมาถล่มทลาย คุณรัฐประหาร ครองอำนาจได้ไม่กี่ปี กลับมาสู่การเลือกตั้ง ก็แพ้

“มันพิสูจน์ว่า วิธีเหล่านั้น หากนำมาใช้อีก มันไม่ได้ผลแล้ว เผลอๆ ทำให้ก้าวไกล เพื่อไทย โตยิ่งกว่าเดิม การเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนเป็นประฆาตติกลายๆระบอบประยุทธ์ ว่าคนไม่เอาการเมืองแบบ 8 ปีที่ผ่านมา คนไม่พอใจผลงานของพล.อ.ประยุทธ์ 8 ปี ที่ผ่านมา”

เมื่อถามว่าคะแนน ก้าวไกล เพื่อไทย ถ้าห่างกันน้อย การตั้งรัฐบาลร่วมกันจะเป็นปัญหาไหม ผศ.ดร.ประจักษ์ กล่าวว่า ไม่ง่าย แต่ไม่มีทางเลือกอื่น ถ้าคะแนนมาอย่างนี้ ก้าวไกลจะไปจับกับใคร เพื่อไทยจะไปจับกับใคร เป็นไฟท์บังคับที่ 2 พรรคต้องจับกัน แน่แน่นอน การเจรจาต่อรองเข้มข้น

“เราไม่เคยเจอมาก่อนในการเมืองไทย ภูมิทัศน์การเมืองไทยได้เปลี่ยนแล้ว การจัดตั้งรัฐบาล พรรคที่ 1 กับพรรคที่ 2 มาตั้งร่วมกัน ปกติพรรคที่ 1 ไปจับพรรคเล็กพรรคน้อย พรรคที่ 2 ไปเป็นฝ่ายค้าน นี่กลายเป็นพรรคอันดับ 1 และ 2 จับด้วยกัน แปลกมากกว่านั้นคือ พรรคอันดับ 1 และ 2 อันดับไม่ห่างกันมาก จะแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันอย่างไร มันไม่ใช่สถานการณ์ที่เพื่อไทยจะกำหนดได้ทั้งหมดเหมือนเดิม ก้าวไกลก็ไม่ได้เช่นกัน ต้องแบ่งกันอย่างพอดีๆ”

“เป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ ฉีกทุกตำรา หักทุกปากกาเขียน ตำราทางการเมือง การวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ ต้องยกทิ้งไปหมด ตัวผลด้วย เราวิเคราะห์ไม่ตรงกับความเป็นจริง แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่นักวิเคราะห์ พลาดไป สื่อก็พลาด โพลก็พลาดไป ไม่มีโพลไหนแม่นยำ”

“ทฤษฎีว่า ก้าวไกลเป็นพรรคของคนเมือง กับ เจน Z ใช้ไม่ได้แล้ว ไม่ขึ้นไม่ชนะมาเยอะขนาดนี้ แสดงว่าไปได้เสียงคนเจนอื่นๆมา เจนวาย เจนเอ็กซ์ และ คนแก่ ที่คนแก่หันมาเลือกก้าวไกลมากขึ้น ผมไปลงพื้นที่อุบลฯ มีคนบอกแต่ผมไม่เชื่อ แต่ผลเลือกตั้งแบบนี้ เขาได้จริง แสดงว่า ก้าวไกล ทะลุทะลวงออกนอกเขตเมืองแล้ว ถ้าไปดูหลายจังหวัด เขตรอบนอกก็ได้ ไม่ใช่แค่เขตเมือง เขตมหาวิทยาลัยก็ได้ ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยใช้ไม่ได้แล้ว ทฤษฎี สงครามระหว่างรุ่นก็ใช้ไม่ได้ เพราะก้าวไกลครองเสียงหลายรุ่น กลายเป็นพรรคใหญ่”

และว่า การเมืองไทยเปลี่ยนอย่าง 360 องศา หลังจากนั้น มันสะท้อนว่า สังคมไทยมันเปลี่ยน ถ้าสังคมไทยไม่เปลี่ยน ก้าวไกลไม่ชนะขนาดนี้

เมื่อถามว่า จากนี้จะมีอะไรพลิกอีกหรือไม่ ผศ.ดร.ประจักษ์ กล่าวว่า พลิกยาก เป็นไฟล์ทบังคับ เพราะนิกสถานการณ์อื่นไม่ออก แต่ละพรรคได้ 140-150 เพื่อไทย ถ้าไม่เอาก้าวไกล ไปเอาภูมิใจไทยก็ไม่พอเท่ากับต้องไปเอาพลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ และต้องกอดคอกันครบเทอม และต้องกอดคอกันครบเทอมด้วย หากทะเลาะกัน พรรคหนึ่งถอนตัวก็ล่มเลย ต่อให้กองเชียร์ทะเลาะกันอย่างไร มันต้องร่วมหอลงโจง และทิ้งกันไม่ได้ เป็นสถานการณ์ใหม่ ที่ทั้ง 2 พรรคไม่คิดมาก่อนว่าจะมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้

เมื่อถามว่า จากการเลือกตั้งครั้งนี้ จะทำให้เส้นขนาน เพื่อไทย ก้าวไกล ห่างกันมากขึ้น ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไหม ความเป็นไปได้ไหมว่าจะกลายเป็นคู่แข่งกัน ผศ.ดร.ประจักษ์ กล่าวว่า ถูกต้อง เพราะว่ากลายเป็น 2 พรรคใหญ่ที่สุดในระบบการเมือง เพื่อไทย กับ ก้าวไกล เป็น 2 พรรคหลักของการเมืองไทยแล้ว โดยภูมิใจไทย ก็คงได้แค่ประมาณนี้ เป็นพรรคขนาดกลาง ไชซ์ 60-70 ที่นั่ง เป็นพรรคเป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ มีกระสุนไม่มีกระแสด เลย์โตะได้แค่นี้ ขณะที่ รวมไทยสร้างชาติ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ เป็นพรรคขนาดกลางค่อนข้างไปทางเล็ก ก็ไม่ใช่คู่แข่งของเพื่อไทย ก้าวไกล นอกจากไปยุบรวมกัน แยกกันเดินไม่ได้แล้ว เพื่อไทย ก้าวไกล จะเป็น 2 พรรคหลัก ที่แข่งขันเข้มข้น การเมืองไทยตอนนี้ชัดเจนว่าเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด คนไทยเลือกขั้วประชาธิปไตยแบบ 60-70 % แต่คนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง แบ่งให้ครึ่งๆ ขั้วประชาธิปไตยกลายเป็นกระแสหลัก ไม่ใช่ข้างน้อย คนอยู่ข้างประชาธิปไตย เป็นเสียงข้างมาก ในสังคมนี้ ซึ่งแตกต่างทั้งอุดมการณ์ นโยบาย